

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. การพัฒนาเมืองและชุมชน	1. การพัฒนาเมืองและชุมชน	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	สำนักงานปลัด
1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง	ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในพื้นที่	โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนในพื้นที่	กองช่าง	สำนักงานปลัด
2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	3.การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง	พัฒนาการศึกษา กีฬาและการประกอบอาชีพในชุมชน	ร้อยละของประชาชนในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น	ส่งเสริมด้านพัฒนาการศึกษา กีฬาและการประกอบอาชีพในชุมชน	โครงการส่งเสริมด้านพัฒนาการศึกษา กีฬาและการประกอบอาชีพในชุมชน	สำนักงานปลัด กองการศึกษาฯ	กองช่าง สำนักงานปลัด

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เพิ่มพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์	กองช่าง สำนักงานปลัด	สำนักงานปลัด กองช่าง
1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากต่างประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	5.การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	5.การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	พัฒนาด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละของการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร	ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานปลัด	กองช่าง

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ	6.การเสริมสร้างสุขภาพ	6.การเสริมสร้างสุขภาพ	พัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	ร้อยละของการส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขต่างๆและสวัสดิการสังคม	สำนักงานปลัด	กองคลัง
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	---	---	--------------	---------

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ	กลยุทธ์	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคสู่อาเซียน	7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน	พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว	ร้อยละของการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว	ส่งเสริมงานด้านศาสนา วัฒนธรรมและส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนา วัฒนธรรมและส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว	กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด	สำนักงานปลัด

<p>5.การส่งเสริมและพัฒนา าศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองแห่งการประทุ มสัมมนา</p>	<p>8.การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล</p>	<p>8.การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล</p>	<p>พัฒนาด้านการพัฒนา บุคลากรและการมีส่วน ร่วมของประชาชน</p>	<p>ร้อยละของความพึงพอใจใ นการให้บริการประชาชนแ ละการมีส่วนร่วมของประช าชน</p>	<p>ส่งเสริมงานด้านการพัฒ นาบุคลากรและการมีส่วน ร่วมของประชาชน</p>	<p>โครงการส่งเสริมงานด้านการพั ฒนาบุคลากรและการมีส่วนร่ว มของประชาชน</p>	<p>สำนักงานปลัด กองการศึกษาฯ กองช่าง กองคลัง</p>	<p>กองช่าง สำนักงานปลัด</p>
--	--	--	---	---	---	--	--	---------------------------------